

For Women  
in Science

unesco FONDATION  
L'ORÉAL

NĂM 2025

# Giải thưởng Quốc Tế

ngành Khoa học Vật lý, Toán học và Khoa học Máy tính  
Mở đề cử từ ngày 30/4 đến ngày 01/07 năm 2024



**L'Oréal Fondation và UNESCO xin mời các nhà khoa học nữ xuất sắc tham gia Giải thưởng Quốc tế L'Oréal-UNESCO For Women in Science năm 2025.**

Giải thưởng Quốc tế năm 2025 sẽ vinh danh 05 nhà khoa học xuất sắc về Khoa học Vật lý, Toán học và Khoa học Máy tính, mỗi khu vực một nhà nghiên cứu trong các khu vực sau: Châu Phi và các quốc gia Ả Rập, Châu Á và Thái Bình Dương, Châu Âu, Châu Mỹ Latinh và Caribe, Bắc Mỹ.

Năm nhà khoa học nữ đạt giải là những người được Hội đồng Khoa học quốc tế lựa chọn dựa trên những đóng góp đặc biệt của họ cho các tiến bộ khoa học và sẽ được trao giải trong Lễ trao giải Quốc tế, được tổ chức vào tháng 6 năm 2025 tại Paris (ngày trao giải sẽ được xác nhận trong tương lai).

Mỗi nhà khoa học nữ đạt giải sẽ nhận được học bổng trị giá 100.000€.

## Tiêu chuẩn của ứng viên

- Ứng viên phải được cộng đồng khoa học quốc tế công nhận về sự xuất sắc trong khoa học;
- Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học;
- Nghiên cứu thuộc lĩnh vực: Khoa học Vật lý, Toán học hay Khoa học Máy tính.

## Tiêu chí lựa chọn

- Những đóng góp xuất sắc của ứng viên cho sự tiến bộ của khoa học;
- Tác động của các nghiên cứu đối với sự phát triển của lĩnh vực khoa học liên quan (số lượng, chất lượng và tác động của các ấn phẩm, bài thuyết trình trong hội nghị, bằng sáng chế);
- Sự công nhận của các nhà khoa học trong ngành về các ấn phẩm;
- Sự công nhận đối với hoạt động giáo dục, giảng dạy, cố vấn và/hoặc cho sự đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc của ứng viên;

## Đề cử & tái đề cử

Bạn có thể đề cử một số ứng viên hoặc đề cử lại một ứng viên mà bạn đã giới thiệu trước đây bằng cách cập nhật các đơn đề cử trên nền tảng nộp đề cử.

## Nộp đề cử

Để đề cử ứng viên, vui lòng làm theo quy trình đăng ký trên trang web Vì Sự phát triển Phụ nữ trong Khoa học:

<https://www.forwomeninscience.com/authority/international-awards>

Từ trang web, bạn sẽ có thể tải lên tất cả các tài liệu cần thiết để gửi đề cử.

## Hạn nộp đề cử

Hồ sơ đề cử phải được nộp trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 (theo giờ Pháp GMT/UTC + 2h). Chỉ những đề cử hoàn thành trước thời hạn này mới được xem xét.

## Giới thiệu về Giải thưởng L'Oréal-UNESCO For Women in Science

Từ năm 1998, chương trình L'Oréal-UNESCO Vì Sự phát triển Phụ nữ trong Khoa học đã công nhận và tôn vinh những nhà khoa học nữ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học trên toàn thế giới. Cho đến nay, L'Oréal-UNESCO đã trao giải cho 132 nhà khoa học nữ xuất sắc ở đỉnh cao sự nghiệp khoa học của họ và hỗ trợ hơn 4300 nhà khoa học nữ trẻ đầy triển vọng từ hơn 110 quốc gia ở học vị tiến sĩ và sau tiến sĩ.



MYRIAM HAYATOU

Thư ký điều hành

Giải thưởng Quốc tế L'Oréal-UNESCO Vì Sự  
phát triển Phụ nữ trong Khoa học  
L'ORÉAL FONDATION

EZRA CLARK

Thư ký điều hành

Giải thưởng Quốc tế L'Oréal-UNESCO Vì Sự  
phát triển Phụ nữ trong Khoa học  
UNESCO